



Gossip

ทหารตุรกี...อ่อน!

●● เป็นข่าวดังไปทั่วโลก การรัฐประหารในตุรกีที่ทหารพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว เพราะประชาชนไม่เอาด้วย เนื่องจากทหารตุรกีเปิดศึกกับรัสเซีย ด้วยการยิงเครื่องบินรบรัสเซียตก จนเป็นเหตุให้ประธานาธิบดีปูตินประกาศคว่ำบาตร จนฐานะประเทศตุรกีแย่ เพราะรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปหมด แถมรายได้จากการค้าน้ำมันก็หดหาย เพราะรัสเซียลดมรดกลำเลียงน้ำมันที่เข้าไปในตุรกีทุกคนตุรกีจึงไม่อยากเป็นศัตรูกับรัสเซีย เมื่อทหารปฏิวัติ ประชาชนเห็นว่ายังไม่ก็คงคุยกับรัสเซียลำบาก นำพาประเทศเข้าสู่จุดอับ คนเลยไม่เอาด้วย สุดท้ายรัฐประหารที่ล้มเหลว

●● สาเหตุที่ทำให้ทหารตุรกีต้องออกมา **“คืนความสุข”** ตัวเร่งปฏิกริยามาจาก การที่ ประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ได้ส่งจดหมายขอโทษถึงประเทศรัสเซีย ในกรณียิงเครื่องบินรบรัสเซียตก ทำให้ทหารตุรกีไม่พอใจมาก เพราะทหารตุรกีตายไปเยอะตอนที่รัสเซียถล่มไอซิส (ทหารตุรกีค้าน้ำมันกับไอซิส) ทหารตุรกียังแค้นรัสเซียอยู่ แต่ที่แสบที่สุดก็คือ คนที่รับ

ซื้อน้ำมันเดือนจากไอซิส คือ ลูกชายประธานาธิบดีตุรกี ที่ล้มหัวจมท้ายกับทหารมาตลอด เมื่อประธานาธิบดี **“อ่อนข้อ”** ให้กับรัสเซีย ทหารเลยไม่พอใจทำปฏิวัติอย่างที่เห็น แต่ดันล้มถามประชาชนที่เขาไม่ยอมทำสงครามกับมหาอำนาจ ทหารเลยกลายเป็น **“กบฏ”** ไปโดยปริยาย

●● มีแคมเปญส่งเสริมการขายออกมาตลอด **“เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส”** ยิ่งแคมเปญแสดมปีต่อเนื่อง ส่งตัวการ์ตูนขวัญใจชาวไทยตลอดกาล **“โดราเอมอน”** เน้นแลกง่าย เร็ว ใช้แสดมปีน้อยลง มัดใจลูกค้าด้วยของพรีเมียมย่น้ำลายนักสะสมแบบสุดตึงกระดิ่งแมวที่น่ารักสุดๆ หาไม่ได้ทั่วไปในท้องตลาด และให้สะสมง่ายกว่าเดิม เมื่อซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ครบ 50 บาท จะได้รับแสดมปี 1 ดวง นอกจากนี้ยังมีโปรโมชัน extra stamp ให้นักสะสมได้รับแสดมปีเพิ่มจากสินค้าหลายรายการ พร้อมผนึกพันธมิตรจัดทัพสินค้าแจกแสดมปีเพิ่มมากกว่า 600 รายการ ตั้งแต่ของกินของใช้ ไปถึงซิมการ์ดหรือประกันภัย และยังจัดเต็มกระซอกใจสาวกโดราเอมอนด้วยสินค้าโปรโมชันรับแสดมปีเพิ่มรายวันอีกด้วยโดยเริ่มสะสมแสดมปีได้ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม ถึง 12 ตุลาคม 2559 และแลกซื้อของวิเศษจากโดราเอมอนได้ตั้งแต่ **“21 กรกฎาคม ถึง 19 ตุลาคม นี้”** ...ใครที่เป็นตั้งโดราเอมอน ห้ามพลาด!

●● สมัยนี้ค้าปลีกสู้กันด้วย ตัวการ์ตูน **“ซัชชวี วัฒนสุข”** ซีอีโอ ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) ผู้ผลิตและจัดหาเครื่องดื่มชาและกาแฟรายใหญ่ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 เตรียม

เปิดตัวสินค้าใหม่หลังจากได้ลิขสิทธิ์ Hello Kitty ในประเทศไทย ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 โดยสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิครอบคลุมน 5 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ 1.Stationary 2.Non-Food เช่น กระเป๋าใส่เหรียญ พวงกุญแจ เป็นต้น 3.Cosmetic 4.Beverage และ 5.Processed Food ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวจำหน่ายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศไทย โดยเตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่เดือน ก.ย. - ธ.ค. นี้ มันใจช่วยผลกำไรได้กระฉูดเกิน 15% ...ขอให้รวยๆ

●● เจอหน้า “ป้าโต” วิชา โดมานะ เอ็มดี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด บอกรับหน้าที่อันเดอร์ไรท์ ขายหุ้นให้บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ของเฮียสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ เลยถามว่า BIZ ทำธุรกิจอะไร ปรากฏว่าเป็นบริษัทขายเครื่องมือทางการแพทย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยรังสีรักษาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “เฮียสมพงษ์” บอกว่า เป็นการฉายรังสีแบบใหม่ใช้ตัวเร่งอนุภาคไม่อันตรายเหมือนการใช้ “โคบอลต์ 60” เหมือนในอดีต เมืองไทยยังต้องการเครื่องมือนี้อีกเยอะ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปี 2558 ที่ควรได้รับการฉายรังสี อยู่ที่กว่า 65,000 คน ขณะที่จำนวนคนที่สามารถเข้ารับการรักษาต่อเครื่องฉายรังสีอยู่ที่ 400 คน/เครื่อง /ปี ดังนั้น จำนวนเครื่องฉายรังสีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงพอจะอยู่ที่ 165 เครื่อง แต่ปัจจุบันมีจำนวน



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

เครื่องฉายในรูปแบบของเครื่องเร่งอนุภาคเพียง 70 เครื่อง ยังมีความต้องการอีกเยอะ ก็ขายซีเค รวยแน่นอน!

●● ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารหนุ่มหล่อคนขยัน “พรรคิน จงอัศฎฎากุล” ที่กระโดดพรวดขึ้นมานั่งเก้าอี้ซีอีโอ บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (T) ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ที่สามารถหางานเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะความตั้งใจบวกผลงานเข้าตา ถือเป็นภารกิจที่ไม่ค่อยมีในฐานะผู้คุมบังเหียนบนภารกิจกอบกู้บริษัทให้ฟื้นสู่ความเชื่อมั่นตัวจริง..และไม่น่าจะทำให้ใครผิดหวังเพราะธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างปีนี้ เอาจริงงานที่มีในมือก็ไม่ต่ำกว่าหลักพันล้านบาท แล้งงานใหม่ก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง...โอกาสทองมาแล้วอย่าแพ้ก็แล้วกัน!